

Số: 1230 /BGTVT-VP

Hà Nội, ngày 10 tháng 02 năm 2022

V/v thực hiện Nghị quyết Phiên họp
Chính phủ thường kỳ tháng 01/2022 và
Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 08/02/2022
về đơn đốc, thực hiện nhiệm vụ sau kỳ
nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần

Kính gửi:

- Các đồng chí Thứ trưởng Bộ GTVT;
- Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ GTVT.

Chính phủ đã ban hành Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 01 năm 2022 (Nghị quyết số 12/NQ-CP ngày 30/01/2022), Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 08/02/2022 về đơn đốc, thực hiện hiệu quả nhiệm vụ sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022. Bộ Giao thông vận tải (GTVT) yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ tập trung quán triệt và khẩn trương triển khai thực hiện các nội dung liên quan tại Nghị quyết số 12/NQ-CP của Chính phủ, Chỉ thị số 01/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ; thường xuyên kiểm tra, đánh giá tình hình và kết quả thực hiện; kịp thời tham mưu đề xuất Bộ báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ những vấn đề mới phát sinh, vượt thẩm quyền. (Nghị quyết số 12/NQ-CP và Chỉ thị số 01/CT-TTg được gửi kèm theo).

Đối với một số nhiệm vụ cụ thể trong Nghị quyết số 12/NQ-CP, Chỉ thị số 01/CT-TTg, Bộ GTVT đề nghị các đồng chí Thứ trưởng, yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ phải quyết tâm, nỗ lực hơn nữa trong việc triển khai thực hiện các Nghị quyết của Đảng, Quốc hội, nhất là Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 08/01/2022, Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ, Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ về ban hành Quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19”, các chương trình, kế hoạch, nhiệm vụ, giải pháp đề ra với tinh thần **“Đoàn kết, kỷ cương, chủ động thích ứng, an toàn hiệu quả, phục hồi phát triển”**, phấn đấu đạt kết quả cao nhất các mục tiêu, chỉ tiêu của năm 2022, tạo nền tảng, động lực cho phục hồi và phát triển của cả giai đoạn 2021-2025; trong đó tập trung thực hiện một số nội dung trọng tâm sau:

I. ĐỐI VỚI VIỆC TRIỂN KHAI NGHỊ QUYẾT SỐ 12/NQ-CP CỦA CHÍNH PHỦ

1. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao:

a) Không được lơ là, chủ quan, mất cảnh giác; chủ động theo dõi sát diễn biến, tình hình dịch bệnh để có phương án phòng, chống dịch phù hợp, đặc biệt



là trên công trường thi công các công trình, dự án trọng điểm. Tiếp tục rà soát xây dựng, ban hành hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành các chính sách hỗ trợ người dân và doanh nghiệp liên quan đến lĩnh vực GTVT, bảo đảm kịp thời, khả thi.

b) Thực hiện quyết liệt, hiệu quả Nghị quyết của Chính phủ về chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội và triển khai Nghị quyết số 43/2022/QH15 ngày 11/01/2022 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ chương trình.

2. Vụ Tổ chức cán bộ chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan của Bộ Nội vụ, Bộ Tư pháp khẩn trương hoàn thiện dự thảo Nghị định quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ GTVT (thay thế Nghị định số 12/2017/NĐ-CP ngày 10/12/2017), trình Chính phủ xem xét, ban hành trong quý I năm 2022.

3. Giao Vụ Vận tải chủ trì phối hợp với Vụ Hợp tác quốc tế, Cục Hàng không Việt Nam và các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương tham mưu tiếp tục thực hiện nối lại đường bay thương mại quốc tế thường lệ, bảo đảm nguyên tắc thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19, tạo điều kiện thuận lợi đi lại trên cơ sở tuân thủ hướng dẫn về giám sát y tế nhập cảnh.

4. Vụ Kế hoạch - Đầu tư chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương rà soát, tiếp tục tham mưu phân bổ và giao chi tiết kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2022; chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu Bộ triển khai có hiệu quả các quy hoạch ngành quốc gia lĩnh vực GTVT; tham mưu triển khai xây dựng, trình duyệt các quy hoạch có tính chất kỹ thuật, chuyên ngành.

5. Cục Quản lý xây dựng và chất lượng công trình giao thông, Cục Hàng không Việt Nam tham mưu, phối hợp với các cơ quan liên quan của Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp và Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai theo dõi, đôn đốc, chỉ đạo tiến độ triển khai Dự án ĐTXD Cảng hàng không quốc tế Long Thành, bảo đảm đưa Dự án vận hành vào năm 2025 theo đúng Nghị quyết số 95/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của Quốc hội.

6. Vụ Đối tác công tư theo nhiệm vụ được phân công phối hợp, hỗ trợ các cơ quan liên quan của UBND TP. Hà Nội, UBND TP. Hồ Chí Minh đẩy nhanh tiến độ, trình cấp có thẩm quyền xem xét, phê duyệt báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 - Vùng thủ đô Hà Nội, đường Vành đai 3 TP. Hồ Chí Minh theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 21/TB-VPCP ngày 21/01/2022 và Thông báo số 23/TB-VPCP ngày 25/01/2022 của Văn phòng Chính phủ.

7. Yêu cầu các Chủ đầu tư/Ban Quản lý dự án tập trung, quyết liệt đẩy nhanh tiến độ thi công, kịp thời thanh toán cho các nhà thầu ngay khi có khối lượng hoàn

thành được nghiệm thu theo quy định; tháo gỡ ngay các khó khăn, vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ giải ngân nguồn vốn đầu tư công. Giao Vụ Kế hoạch - Đầu tư, Cục Quản lý xây dựng và chất lượng công trình giao thông theo dõi, đôn đốc tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công, tổng hợp, tham mưu Bộ báo cáo Thủ tướng Chính phủ đối với trường hợp vượt thẩm quyền.

8. Vụ Quản lý doanh nghiệp theo nhiệm vụ được phân công chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tập trung tham mưu xử lý, hoàn thiện báo cáo, trình cấp có thẩm quyền xem xét, chỉ đạo đối với những tồn tại, vướng mắc liên quan trong công tác sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp, nhất là tại Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy Việt Nam.

9. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai hiệu quả, kịp thời các nhiệm vụ theo Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu quốc gia về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030; rà soát, tái cấu trúc quy trình nghiệp vụ các thủ tục hành chính, triển khai các dịch vụ công trực tuyến thiết yếu kết nối với Cổng Dịch vụ công quốc gia, Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để phục vụ người dân, doanh nghiệp. Giao Trung tâm CNTT chủ trì theo dõi, đôn đốc, tham mưu chỉ đạo tình hình thực hiện của các cơ quan.

II. ĐỐI VỚI VIỆC TRIỂN KHAI CHỈ THỊ SỐ 01/CT-TTg CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

1. Giao Vụ An toàn giao thông chủ trì phối hợp với Văn phòng Ủy ban ATGT Quốc gia, Vụ Vận tải và các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu Bộ tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả các giải pháp kiểm chế, giảm thiểu tai nạn giao thông, ùn tắc giao thông; tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm là nguyên nhân gây tai nạn giao thông.

2. Tổng cục Đường bộ Việt Nam theo dõi sát sao tình hình vận tải trên toàn quốc, chủ động có giải pháp xả trạm để giải tỏa phương tiện khi xảy ra ùn tắc kéo dài nhất là các tuyến kết nối khu vực Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và các đầu mối giao thông lớn.

3. Trung tâm CNTT tham mưu triển khai, đôn đốc các cơ quan, đơn vị thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Chiến lược phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số giai đoạn 2021-2025; ưu tiên tập trung nguồn lực triển khai quyết liệt những nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ về phát triển, ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030.

4. Cục Quản lý XD&CLCTGT tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị liên quan đẩy nhanh hơn nữa tiến độ chuẩn bị đầu tư dự án xây dựng đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025; tập trung chỉ đạo, đôn đốc

các Chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án đẩy nhanh hơn nữa tiến độ thi công xây dựng Dự án cao tốc Bắc Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020, dự án CHKQT Long Thành giai đoạn 1, dự án đường cao tốc Bến Lức - Long Thành.

5. Thanh tra Bộ chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tăng cường công tác thanh tra chuyên ngành các dự án đầu tư công để xử lý kịp thời vi phạm (nếu có) trong quá trình chuẩn bị, triển khai đầu tư ngay từ những bước đầu.

6. Vụ Quản lý doanh nghiệp chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương triển khai hoàn tất thủ tục quyết toán dự án nhà máy đóng tàu Dung quất giai đoạn 1 theo chỉ đạo của Lãnh đạo Chính phủ.

7. Giao Vụ Vận tải chủ trì phối hợp với Tổng cục ĐBVN, các cơ quan, đơn vị liên quan theo dõi, tham mưu bố trí đủ phương tiện phục vụ nhu cầu đi lại sau Tết của nhân dân, không để hành khách không có phương tiện trở lại làm việc, học tập; tiếp tục hướng dẫn về tổ chức vận tải 05 lĩnh vực theo đúng chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và hướng dẫn của Bộ Y tế. Tổng cục ĐBVN, các Cục Quản lý chuyên ngành phối hợp với các cơ quan liên quan xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân có hành vi tăng giá vé trái quy định; tăng cường thực hiện các giải pháp bảo đảm điều kiện về an toàn đối với phương tiện, dịch vụ vận tải, kết cấu hạ tầng giao thông.

8. Vụ Hợp tác quốc tế chủ trì phối hợp với Vụ Vận tải, Cục Hàng không Việt Nam và các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu việc ưu tiên bố trí các chuyên bay đón số lao động đã hết hạn hợp đồng và không có nhu cầu ở lại nước ngoài làm việc được về nước, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động.

Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị bám sát Nghị quyết số 12/NQ-CP, Chỉ thị số 01/CT-TTg và các nhiệm vụ được giao tại văn bản này để khẩn trương triển khai thực hiện. Đề nghị các đồng chí Thứ trưởng căn cứ nhiệm vụ được phân công chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thực hiện các nhiệm vụ nêu trên, bảo đảm hiệu quả, đúng quy định./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, TH_{Haitb}

BỘ TRƯỞNG



Nguyễn Văn Thể